
4 คนไทย รวมแชรประสบการณ ดิจิทัลคอนเทนตระ

ดับโลก

ถาจะพูดวาคนไทยไมแพชาติใดในโลกคําน้ีคงไมเกินจริงไปนัก เมื่อทราบวามีคนไทยหลาย ๆ คนที่มีโอกาสไดทํางาน

ในตางประเทศพรอมทัง้สรางผลงานที่นาประทับใจสรางชื่อเสียงใหทัว่โลกเห็นมานักตอนัก แลวและนัน่คือโอกาสที่

สําคัญในการที่พวกเขาเหลานัน้จะกลับมาเสริมพลังใหกับการพัฒนาในดานตาง ๆ ของประเทศ

โดยหน่ึงในนัน้ คือวงการดิจิทัลคอนเทนต ซึ่งในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2016”

(BIDC2016) ที่จัดโดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือ SIPA รวมกับกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย และ 5 สมาคมดานดิจิทัลคอนเทนตไทย ที่นอกจากการจัดแสดงผลงานดาน

ดิจิทัลคอนเทนต รวมถึงการเจรจาธุรกิจ อีกหน่ึงกิจกรรมที่สําคัญ และไดรับความสนใจคือการจัดสัมมนาโดย

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทัง้จากไทยและตางประเทศ ที่มารวมกันในงานน้ีอยางคับคัง่

หน่ึงในหัวขอการสัมมนาที่นาสนใจก็คือ “Reversing Thailand Animation Brain Drain” หรือหัวขอ “สมองไทย

ไหลกลับ” ไดดึงตัวแทนคนไทยที่มีบทบาทในระดับโลก อยางภาพยนตรชื่อดัง Van Helsing, Star Wars หรืออีก

หลาย ๆ เรื่องที่เราคาดไมถึง และกําลังกลับมามีบทบาทในวงการดิจิทัลคอนเทนตไทย ไมวาจะเป็น “วีรภัทร ชินะ

นาวิน” ผูกอตัง้ริฟฟสตูดิโอที่ไดรวมงานกับ Pixar และ Sony Pictures “ปวิชชา อารยะพงษ” ผูกอตัง้มูน เฮาส สตู

ดิโอ และไดรวมงานกับ DreamWorks, Lucas Film “ธัชพล เลิศวิโรจนกุล” ทีมสรางแอนิเมชัน่ของ Sony

Pictures Imageworks และ “ปิยวัจน นาอาคม” ทีมสรางตัวการตูนแอนิเมชัน่ระดับฮอลลีวูด ซึ่งทัง้ 4 คน ไดมา

แชรประสบการณเพื่อใหคนรุนใหมไดมีโอกาสเรียนรูงานในระดับอินเตอร แบงปันประสบการณตางๆ ใหกับน องๆ

เยาวชนรุนใหมเห็นแนวโนมที่ดีของวงการบุคลากรในดานแอนิเมชัน่ของไทย

“เรื่องของการทํางานในวงการระดับโลกตองยอมรับวาสําหรับคนไทยที่ไดไปสัมผัสครัง้แรกเต็มไปดวยความตื่นตา

ตื่นใจในความเป็นมืออาชีดอยางแทจริง ไมวาจะเป็นการใหความสรใจในรายละเอียดแมแตจุดเล็กๆ ทํางานเป็นระบบ

และตรงตอเวลาตรงน้ีสําคัญมาก มันไมใชแคทํางานเต็มรอย แตตองทําถึง 120% ขึ้นไป มาตรฐานการทํางานของ

เขาสูงแตรวดเร็ว ยิ่งทํางานเร็วยิ่งไดเปรียบในการควบคุมคุณภาพไดงายขึ้น อยาง งานแรกที่ตองเจอคือเรื่อง สตา

รวอลลยอมรับวาแรงกดดันเยอะมาก แตเมื่อผานมาได กลับกลายเป็นประสบการณตางๆสอนใหทํางานละเอียดขึ้น

เรื่องของการทํางานเป็นระบบสําคัญมาก ตรงน้ีคนไทยยังไมคอยใหความสําคัญนัก” ปวิชชา อารยะพงษ กลาวเริ่ม

ตน
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ดาน ธัชพล เลิศวิโรจนกุล กลาววา รูปแบบการทํางานของคนไทยกับตางชาติก็ตางกัน ฝรัง่เขาไมไดทํางานแบบหาม

รุงหามคํ่าอยางคนไทยเขาทํางานเป็นเวลารีบมาทํางานใหเชาเพื่อเย็นจะไดกลับไปอยูบานกับครอบครัวทําใหรูถึงจุด

มุงหมายในการทํางานตรงน้ีเป็นวินัยที่สําคัญ คนไทยไปใหม ๆ ทํางานดึก ๆ ฝรัง่เขาไมชอบ!..มันไมไดอยูที่ชัว่โมง

การทํางาน แตอยูที่ใสอะไรในชัว่โมงที่เราทํางาน

“สําหรับตลาดในเมืองไทยตองยอมรับวายังใหมอยูกับเรื่องพวกน้ีคนไทยเรามองแตภาพรวมของผลงานวาหนังฮอลลี

วูดจะตองอยางนัน้อยางน้ี หวือหวาอลังการ แตไมไดมองไปที่กระบวนความคิด ขัน้ตอนการทํางาน การแขงขันบาน

เราก็ยังน อยอยู และอยางที่กลาวไปแลวในเรื่องของวินัยการทํางานโดยเฉพาะในวงการคอมฟิวเตอร กราฟ

ฟิคภาพยนตรถือวาสําคัญมากเพราะตองทํางานเป็นทีมสะดุดจุดเดียวก็สะดุดหมดและนัน้หมายถึงการสูญ เสียมูลคา

มหาศาล และสิ่งที่เด็กไทยที่จะเขามาในวงการน้ีตองรูไวอีกอยางคือ ฝรัง่เขาไมแชทกันในเวลางาน มีเปิดโอกาสให

พักผอนได เลนเกมก็ไดแตตองรูจักเวลาไมใหกวนสมาธิในการทํางาน และตองรูจักที่จะเรียนรู วัฒธรรมองคกรซึ่ง

ยอมแตกตางกัน” ปิยวัจน นาอาคม กลาวเสริม

วีรภัทร ชินะนาวิน กลาวปิดทายวา “ในเรื่องของคุณภาพตองยอมรับวาคนไทยเกงไมไดดอยไปกวาตางชาติแตเรา

ตองรูจักวิเคราะหงานของตัวเองใหเป็น มองในสิ่งที่แตกตางใหมาก เรื่องอุปกรณเราอาจยังสูตางชาติไมไดแตก็ไมใช

เรื่องสําคัญเพราะเราเรียนรูไดไว ที่สําคัญตองเขาใจวาเมื่อโลกหมุนไปอุปกรณก็ตองเปลี่ยนไปแตแอนิเมชัน่ยังอยู ทุก

วันน้ีคนไทย ผลงานของไทยๆเราอยูในสายตาของตางชาติมากขึ้นที่สําคัญคือการรักษามาตฐานและมุงหน าพัฒนาตอ

ไป”

ถือเป็นการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรที่กําลังพัฒนาตนเอง และเป็นแนวโนมที่ดี ที่ยืนยันไดวา คนไทยไมแพ

ชาติใดในโลกจริง ๆ และหากคนไทยนําเอาโอกาสที่ไดสัมผัสประสบการณมาเสริมสรางพัฒนาบุคลากรไทยไดอยาง

ถูกจุด นัน่ยิ่งเป็นการเปิดทางใหความสําเร็จของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทย สวางไสวในระดับนานาชาติได

เป็นอยางดี…


